

MSB lọt top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

18:00 15/12/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa được vinh danh trong danh sách “top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam” năm 2024.

Quy trình đánh giá của top 50 dựa trên kết quả kinh doanh liên tục trong 3 năm, với bốn chỉ số tăng trưởng cốt lõi: tăng trưởng kép doanh thu, trung bình khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE), hiệu suất sinh lời cổ phiếu và vốn hóa thị trường. Phương pháp đánh giá khách quan này phản ánh năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Top 50 là bảng xếp hạng danh giá được tổ chức thường niên bởi Nhịp cầu đầu tư, tạp chí uy tín hàng đầu tại Việt Nam, nhằm tìm kiếm và tôn vinh những doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh vượt trội trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Bảng xếp hạng này được xây dựng dưới sự tư vấn của các chuyên gia kinh tế hàng đầu từ Trường Kinh doanh Harvard, tham khảo từ những bảng xếp hạng uy tín trên thế giới.

Trải qua 13 năm tổ chức (2011-2024), TOP 50 đã vinh danh những doanh nghiệp hàng đầu, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và thịnh vượng của nền kinh tế Việt Nam.



MSB lọt top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam.

Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng Giám đốc MSB cho biết: “Việc góp mặt trong danh sách “50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất” một lần nữa khẳng định cho những nỗ lực của chúng tôi trên chặng đường đưa MSB trở thành ngân hàng thấu hiểu khách hàng nhất và có lợi nhuận cao tại Việt Nam. Kết quả này có được dựa trên kế hoạch kinh doanh linh hoạt của ngân hàng trong bối cảnh thị trường nhiều biến động trong 3 năm qua. Đặc biệt, MSB không ngừng mang lại những trải nghiệm đột phá trên nền tảng số, góp phần định hướng hoạt động ngân hàng theo hướng bền vững hơn.”

Trong 9 tháng đầu năm 2024, MSB đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất hơn 4.900 tỷ đồng, nhờ sự tăng trưởng ổn định ở cả thu nhập lãi thuần và thu nhập ngoài lãi. Cụ thể, tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt gần 9.970 tỷ đồng; trong đó, thu nhập lãi thuần ghi nhận gần 7.105 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, thu nhập ngoài lãi chiếm khoảng 29%. Các mảng như thẻ tín dụng và ngoại hối đóng góp tích cực, cho thấy hiệu quả trong chiến lược đa dạng hóa nguồn thu và hướng tới phát triển bền vững. Tổng tài sản của MSB cũng ghi nhận tăng gần 13% so với cuối năm 2023, đạt hơn 300.700 tỷ đồng.

Với việc được vinh danh trong top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam, MSB khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng hàng đầu, đồng thời tiếp tục cam kết mang đến các giải pháp

tài chính vượt trội và giá trị thiết thực cho khách hàng và cộng đồng.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/msb-lot-top-50-cong-ty-kinh-doanh-hieu-qua-nhat-viet-nam>